



นายยงยุทธ พรหมแก้ว
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕

รู้ไว้ไม่กระทำผิด ฉบับที่ ๓/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

“ไฮโล”

ครั้งนี้ กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ขอนำข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.๒๕/๒๕๕๘ มาเป็นกรณีศึกษาและสร้างความตระหนักให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทราบ ดังนี้

คดีนี้มีข้อเท็จจริงอยู่ว่า “ดาบตำรวจ ห. ขณะที่ได้รับราชการตำรวจได้ถูกจับกุมในข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นไฮโลพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยขณะถูกจับได้แจ้งชื่อตัวและชื่อสกุลอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานที่เข้าจับกุม ต่อมาศาลจังหวัดได้พิพากษาลงโทษปรับ ส่วนทางวินัยจังหวัดได้มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ดาบตำรวจ ห. จึงได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง”

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า “การเล่นการพนัน (ไฮโล) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายถือเป็นการไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน มิให้เสื่อมเสียอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เมื่อได้พิจารณาถึงพฤติการณ์ของ ดาบตำรวจ ห. ผู้ฟ้องคดี ที่ได้แจ้งชื่อตัวและชื่อสกุลอันเท็จ ประกอบกับปรากฏตามบันทึกการจับกุมว่าผู้ฟ้องคดีได้ให้การรับสารภาพ และได้ลงชื่อรับทราบบันทึกการจับกุมไว้แล้ว และต่อมาในชั้นการพิจารณาของศาลจังหวัดก็ให้การรับสารภาพ คำให้การของผู้ฟ้องคดีและคำพิพากษาคดีอาญาดังกล่าวจึงเป็นพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักเชื่อถือได้และย่อมมีผลผูกพันดาบตำรวจ ห. ผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ หากดาบตำรวจ ห. ผู้ฟ้องคดี ได้รับมอบหมายให้สืบสวนหาข่าวจริงก็น่าจะรายงานเหตุให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบเพื่อหาทางช่วยเหลือในทันทีทันใดขณะจับกุม แต่กลับมารายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบในภายหลัง และแม้ดาบตำรวจ ห. ผู้ฟ้องคดี อ้างว่าได้รับคำสั่งด้วยวาจาจากผู้บังคับบัญชาให้ไปปฏิบัติหน้าที่ หน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อสืบสวนหาข่าว และการแจ้งชื่อตัวและชื่อสกุลอันเป็นเท็จหรือปกปิดชื่อตัวและชื่อสกุลที่แท้จริง ก็เพื่อปกปิดสถานภาพที่แท้จริงของตนเองเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนหาข่าวก็ตาม ก็เป็นเพียงการกล่าวอ้างพยานบุคคลซึ่งเป็นบุคคลภายนอก อันเป็นการขัดแย้งกับคำให้การรับสารภาพของผู้ฟ้องคดีในคดีอาญาเดิมโดยสิ้นเชิง

กรณีจึงถือว่า ดาบตำรวจ ห. ผู้ฟ้องคดี มีเจตนาร่วมเล่นการพนันผิดกฎหมาย ซึ่งถือเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ดังนั้น คำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว”

/ด้วยความปรารถนาดีจาก...

ด้วยความปรารถนาดีจากกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕

วิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
“ภายในปี ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
เป็นองค์กรชั้นนำระดับภูมิภาค ในด้านการบริหารจัดการที่มุ่งสู่มาตรฐาน
บริการเหนือความคาดหมาย ภายใต้แนวทางศาสตร์พระราชา”

รวบรวมและจัดทำโดย

นายพีรวิษณุ บุญหวังช่วย นิติกรชำนาญการ

หมายเหตุ : อ้างอิงจาก FACEBOOK เพจสำนักงานศาลปกครอง EP. ๔๙